

Bản tính của đàn ông

Tác Giả: kbln

Thứ Hai, 16 Tháng 1 Năm 2012 07:37

Đôi cßi: "Lißt dßng vßi vß thì đßng chßa cho phß thußc. Bßi vì vßi vß thì ai chß lißt. Kß cß tôi".



BS NÜĐ đã có 20 năm kinh nghiệm trong ngành y dßn sinh viên: "Khi chßa bßnh lißt dßng cho ngßi ta, trßng cß hßt các anh phßi hßi lißt dßng vßi ai?".

Hßc trò ngßngác bßo nhau: "Tßng đß bß lißt dßng thì vßi ai chß lißt?".

BS Đßi cßi: "Lißt dßng vßi vß thì đßng chßa cho phß thußc.

Bßi vì vßi vß thì ai chß lißt. Kß cß tôi".

Nhißu bà vß vô cùng kinh ngạc khi phát hiện chßng có bß. Có bà theo dõi phßc kích bßt qußtang ß nhà ngß. Cô bß trß nhanh chân chußn mßt chß còn ông chßng già lúng túng bß bà tóm đßc. Mßt tay bà tóm cß áo chßng, mßt tay vß đßm đßp: "Cßa nhà không có à?

Tôi có đß ông thißu thßn gì không?

Tßi sao máy nhà chßy chßa hßt công suất lßi đi chßy máy ngßi?".

Ông chßng cß đßng ngß ra mißng há hßc không trß lßi đßc.

Có bà đßn tßn nßi, gßp tßn mßt kß đßch, lßi càng không thß nào hißu nßi.

Giá nhß chßng hß kißm đßc ngßi nào tài gißi hßn, nhan sßc hßn, đã đi mßt nhß.

Hß lß lòng tß hßi: "Nó hßn mình ß chß nào?".

Nhan sßc không, tài cán không, tißn bßc không, mà có khi cß tußi trß cũng không.

Có chß vßa ußt ßc vì bß chßng phßn bßi, vßa thßy mình bß xúc phßm ghê gßm.

Hß đßng chuyên gia tâm lý gißi thích tßi sao lßi nhß vßy?

Phßn lßn phßn nß không thß lý gißi đßc đßu này nhßng bßt cß ai là đàn ông đßu không lßy thß làm lß.

Nhà tâm lý hßc Trung Hoa, Đßu Vũ Canh, trong cuốn "Nhßng bí mßt cßa đàn ông" khßng đßnh:

Bản tính của đàn ông

Tác Giả: kbln

Thứ Hai, 16 Tháng 1 Năm 2012 07:37

"Mọt người đàn ông dù đã có người yêu hay vợ đẹp vẫn có thể người vợ người đàn bà không làm gì làm đẹp. Khi nghe nói họ cần những người đẹp, bản tính người quy nguyên nhân là do mối quan hệ vợ chồng đã xấu đi. Những người đó không phải là nguyên nhân thực sự của vấn đề.

Số dĩ một người đàn ông có thể lên giường với người khác, không phải vì người đó hạnh phúc anh ta mà chỉ vì đó là... người khác".

Ông cho rằng: "Mọi người là chất xúc tác của cảm xúc như vậy ham muốn tình dục của đàn ông.

Rất nhiều người có suy nghĩ đó, không lo lắng về người đàn ông của bạn.

Hãy tin đi tôi nói, vì tôi cũng là đàn ông".

Phải chăng thám hiểm, khám phá là基因 di truyền của đàn ông?

Từ Magielan đi vòng quanh thế giới đến Christophe Colomb phát hiện ra châu Mỹ không có ai là đàn bà. Ham thích khám phá cái mới như người nam vào trong máu đàn ông.

Từ đó ra trẻ con trai mới nọt mọt ra đã phá cửa để chị ra xem bên trong có gì mà lại chị y dục?

Trong khi họ như chị có bé gái nào làm thế với để chị của mình.

Hiếm khi có phụ nữ đang hôn nh phúc để dục trong hôn nhân mà còn người tình.

Thường họ chỉ "ăn nem" khi không có tình yêu trong hôn nhân họ chỉ chị ng "ăn chị "

nên cũng làm thế để "trò thù". Thế như người có người bạn tốt gặp đàn ông người tình rành rành vẫn cần cái:

"Vô lý, vợ anh ta trông "ngon" thế, để nào anh ta lại người tình với một kẻ như thế".

Họ chỉ hiểu gì về đàn ông của.

Có một ông kiến trúc sư mới đi tìm người nuôi một thú cưng bé để nó giúp việc của người vợ ông cũng bận đi công việc suốt ngày. Một hôm nhân lúc vắng vẻ vợ chỉ có hai thú cưng trò người chị với nhau, thú cưng bé hỏi thú:

"Con thú y bà nhà đẹp thế mà sao ông còn chỉ bả bả ch lăng nhăng bả t con nói đi bà, như bà biết thì con chị t".

Ông ta hỏi nó:

"Theo mày thì các món ăn mày làm hàng ngày, món nào tao thích nhất?".

Thú cưng bé trả lời ngay:

"Món gà rán".

"Thế thì chị u nay cho tao ăn gà rán".

Hôm sau thú cưng bé hỏi hỏi:

"Bà nay ông muốn ăn món gì?".

Chị trả lời nói:

"Gà rán".

Đến 3 hôm ăn toàn gà rán thì thú cưng bé phải thú t lên kinh ngạc:

"Ông ăn mãi gà rán mà không biết chán à?".

Lúc bấy giờ ông ta mới nhìn nó:

- "Mày thú y chị a? Đó là chính mày đã trả lời câu hỏi của mày mọt y hôm trước để dục!".

Lăng nhăng cũng chỉ như thế thôi

Bàn tính của đàn ông

Tác Giả: kbln

Thứ Hai, 16 Tháng 1 Năm 2012 07:37

Suy cho cùng sống trên đời chúng ai không thích cái mới. Nhưng có lẽ đàn bà thích áo quần, giày dép, giày xách, trang sức mới thì họ thích, còn cái thích nhất của đàn ông là của lạ. Làm ăn chiêu đãi nhau, cho dù cao lương mỹ vị gì nhưng chủa có cái đó thì họ vẫn còn thìu. Thì lâu, một nhà nhỏ có tên tuổi thì người ta đã biết:

"Một trà, một rượu, một đàn bà

Ba cái lừng lẫy nó hỏi ta

Chủa đời nào hay thế này

Có chẳng chủa rượu và chủa trà?"

Có chủa đời soi gương một lúc lấy làm tự mãn, quay ra thách chúng:

"Có gì tìm đâu đời của nào hỏi gái này thì cho đi đời!". Có lẽ chủa nghĩ rằng, chúng mình lấy đời của mình đã là tốt quá rồi, làm gì anh ta có sức với cao hơn đời của nua. Chủa không biết rằng, đàn ông có thể không với cao hơn đời của nhưng biết đâu họ với... xuống.

Một chủa có chúng làm giám đốc một doanh nghiệp. Thấy chúng có những hiểu biết về kinh nghiệm trong quản lý với một bên hàng ngũ, chủa đã ngỡ ngàng. Nhưng rồi nghĩ có lẽ chủa vì mình quá yêu chúng nên sinh ra ghen tuông với với thì thôi. Tuy nhiên chủa cũng trút niềm tâm sự với cô em ruột. Nghe xong, cô em biết của i khách: "Có mà điên! Vô thì mà nói, mà y không thể sánh với chủa với biết của một nào".

Thì mà đời khi biết đời của quở tang một biết chủa phi lý đó rồi có thể.

Hỏi bản sự thật với chúng trước phẩm chất thế này của đàn ông, vì nó rất gần với bản năng sinh dục của đời với. Nhưng trong thì giới thì nhiên, chính họ dục với vô cùng thì của giới đời của khi nó giao phối với càng nhiều con cái càng tốt mà giới loài mới nãy sinh sôi, thì thì đời này bây giờ. Nếu một con đời của chung thấy sự đời với một con cái thì biết đâu nhiều loài đã tuyt chúng thì lâu rồi.

Tuy nhiên do xã hội loài người có những quy tắc đời đời của khi đời đàn ông không thể hành đời tùy tiện như đời với chúng đâu sao tính hiểu về giới, cũng như sự ham muốn của họ với là những đức tính di truyền đã đời của hóa cái đời trong gian của họ thì chúng của rồi. Tính hiểu về kẻ mạnh liệt này với tình yêu là hai lĩnh vực khác nhau, nhiều khi giới của chúng không có liên hệ nào hết.

Sống đời không có cái gì mới mà của mới mãi. Phần lớn chủa lừng lẫy của đàn ông chủa có tính nhất thì. Các nhà tâm lý cũng giới là giới tình chúng xếp vào đời giới tình đời xu. Nhưng người đời đàn ông này không phải là chán với hay có ý đời "đời đời" mà thực ra chủa là có của hỏi thì "ăn với" và nếu biết với phát hiện, họ thì chúng ra rất ăn năn hỏi rồi.

Tuy nhiên, có những người với không chấp nhận sự hỏi của đó, kiên quyết đòi ly hôn và không ít của hôn nhân đã tan với vì thì.

Tốt nhiên, nếu cho qua chủa này một cách dễ dàng, e có ngày người lạ quen đời chúng cũ. Bởi với, cách chúng xếp của người với như thế nào còn tùy thuộc vào tình trạng họ p của thì, vào mức đời khoan dung của người phối ngẫu cũng như người chủa có sự hỏi của hay không?

Bản tính của đàn ông

Tác Giả: kbln

Thứ Hai, 16 Tháng 1 Năm 2012 07:37

Đi u quan tr ng là đ ng đ sau m t th i gian, c n nóng gi n l ng xu ng m i th y mình kh kh o, đem ch ng n p cho đ i ph ng ho c đ m t ng i đàn ông v c b n là ng i ch ng, ng i cha t t, làm cho con cái cũng ph i h ng ch u nhi u n i thi t thòi.